

คุรุสภาแจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ให้รีบปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

นำเสนอเมื่อ : 26 ส.ค. 2562

ดร.วัฒนาพร ระบุทับทิม รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีผู้ที่ผ่านของทางการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐานแล้ว โดยการทดสอบ เทียบโอนความรู้
อบรมความรู้ ตามขอบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550
ไม่ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงมีเวลาอีกประมาณ 1 ปี ในการดำเนินการ
จึงขอกระตุ้นเตือนให้รีบดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
และไปปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อผ่านการประเมินจากสถานศึกษา
ให้นำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพครู
มาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่คุรุสภากำหนด
ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หากพบกําหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 17 วรรค 3 ว่า กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบ 9 มาตรฐาน
แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550
เมื่อได้ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว
ให้สามารถขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563
หากพบกําหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คุรุสภาได้เปิดให้บริการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเอง ผ่านระบบ KSP e-Service โดยเข้าไปที่
<http://selfservice.ksp.or.th> จากนั้นดำเนินการสมัครสมาชิก ภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตน (ประมาณ
1 วันทำการ) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว
สามารถดำเนินการยื่นคำขอใช้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
อัปโหลดเอกสารหลักฐานตามที่คุรุสภากำหนดในระบบ KSP e-Service
ซึ่งสะดวกเร็วกว่าการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์และทางเคาน์เตอร์บริการ

ที่มา [สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา](#)